

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคุณเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า

คุณได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือการรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นจอมเจ้านาย และพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ คุณเป็น **คนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว (2 โครินธ์ 5:17)** เป็นเรื่องยอดเยี่ยม ความบาปของคุณได้รับการยกโทษไปแล้ว คุณถูกช่วยให้รอดจากอาณาจักรภายใต้การปกครองของซาตานและถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของพระคริสต์ (โคโลสี 1:13) บัดนี้พระบิดาทรงเห็นคุณเป็นคนชอบธรรม คุณได้คืนดีกับพระองค์แล้ว (2 โครินธ์ 5:18) เพราะพระเยซูทรงไถ่คุณด้วยชีวิตของพระองค์เอง (1 โครินธ์ 6:19-20) คุณได้รับชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงรับคุณเข้ามาเป็นบุตรในครอบครัวของพระองค์ (โรม 8:14-15, ยอห์น 1:12) คุณสามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” หรือ “คุณพ่อ” ได้

ใช้เวลาสักครู่ที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ที่คุณได้รับ กล่าวตามคำอธิษฐานนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์ที่ทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงชำระข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระเยซู และรับข้าพระองค์เป็นบุตรเข้ามาอยู่ในครอบครัวและอาณาจักรของพระองค์

พระเยซู ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับความบาป ความอ่อนแอ และการถูกแสวงหาของข้าพระองค์ไปไว้ที่พระกายของพระองค์บนกางเขน และลบล้างบัญญัติที่ผิดของข้าพระองค์ไปตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พระวิญญาณแห่งชีวิตกระทำให้อาณัติจิตของข้าพระองค์มีชีวิตขึ้นมา พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ ชีวิตใหม่ที่ข้าพระองค์ได้รับนี้ไม่ใช่เพราะการกระทำหรือความดีของข้าพระองค์ แต่เป็นมาโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้น

ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อชี้ทางสอนและนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งหมด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง พระองค์จะทรงชำระข้าพระองค์ด้วยพระวาระของพระเจ้าและปลดปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นอิสระ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

โคโลสี 1:13-14 กาลาเทีย 3:14 โคโลสี 2:13-14 2โครินธ์ 5:17 โรม 3:23-24
ยอห์น 14:26 ยอห์น 15:26 ยอห์น 16:13 ยอห์น 8:32



พระเจ้าประทานของขวัญแห่งชีวิต



ของประทานแห่งความรอดเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุด พระเจ้ากระทำกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณ ในการรับความรอดนั้น พระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ พระเจ้าเป็นพระบิดาของคุณ และคุณเป็นลูกของพระองค์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงจะทำการชำระชีวิตคุณอย่างต่อเนื่อง และเพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ พระองค์ก็จะทรงสั่งสอนและตักเตือนคุณดังเช่นพ่อที่ดีใน โลกนี้กระทำ

ในยอห์น **13:1-17** เมื่อพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าและจอมกษัตริย์ทรงล้างเท้าของพวกสาวก เปโตรไม่ยอมให้พระเยซูล้างเท้าท่านในตอนแรก แต่เมื่อพระเยซูอธิบายว่า ถ้าพระองค์ไม่ได้ล้างเท้าเปโตร เปโตรจะมีส่วนในพระองค์ไม่ได้ เปโตรจึงขอให้ล้างทั้งมือและศีรษะด้วย (คือล้างทุกส่วนที่มองเห็น) พระเยซูตอบเปโตรว่า “ผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั้น เพราะสะอาดหมด ทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน (หมายถึง ยูดาส)” พระเยซูสอนเราว่า เราก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยดังที่พระองค์ได้กระทำ “ผู้ที่อาบน้ำแล้ว” ก็ผู้ที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ ได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์



"จงปลดปล่อยประชากร คือ การล้างเท้า"

คู่มือนี้มีเพื่อช่วยเหลือพระกายให้เราสามารถ “ล้างเท้าของกันและกัน” จากผงคลีดินที่ติดเท้าของเราเนื่องจากการดำเนินบนเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง

คู่มือนี้ไม่ใช่ "วิธีการแก้ไขเบ็ดเสร็จ" ที่เมื่อแก้ปัญหาแล้ว เราจะกลับไปดำเนินชีวิตในแบบที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าอีกก็ได้ (**1 โครินธ์ 6:20**) เราพบว่าคู่มือที่เป็นระบบและขั้นตอนนี้จำเป็นต่อการช่วยเหลือคริสเตียนใหม่ (บางครั้งคริสเตียนเก่าด้วย) ให้มีชัยชนะในชีวิต

พวกเราบางคนไม่เคยได้รับการอธิษฐานเพื่อรับการเยียวยารักษาและการทำพันธกิจปลดปล่อยเลย เราเคยอธิษฐานกับคนด้วยน้ำตาไหล เมื่อเห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ระทมอยู่มากมายในชีวิตพวกเขา หลายคนตกอยู่ใต้พันธนาการและการแส่สาปมานานหลายปี แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ น่าจะถูกทำลายและเขาควรจะได้รับ การปลดปล่อยตั้งแต่วันที่เขาได้รับความรอด



หลายสิบปีมาแล้ว Frank Mangs ท่านเป็นนักประกาศที่โด่งดังมากในประเทศสวีเดน เมื่ออายุมากแล้ว หลังจากพระเจ้าให้หมิ่นมิตแก่ท่าน ท่านได้ออกมาขอให้คริสเตียนทั้งประเทศ อภัยความผิดของท่านที่ไม่ได้ทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างครบถ้วน ท่านสารภาพว่า ท่าน ได้นำคนบาปมาถึงประตูแห่งการกลับใจและรับความรอด จากนั้นปล่อยเขาไว้ที่นั่น โดยไม่ได้พาเข้าสู่ ประสบการณ์แห่งการปลดปล่อย

ดังนั้นการทำคู่มือนี้เป็นความพยายามและมาจากใจปรารถนาที่จะไม่เห็นสักคนหนึ่งต้อง สู้รบกับสงครามส่วนตัวเพียงลำพัง โดยปราศจากพระกายของพระคริสต์ผู้ได้รับการทรงเรียกให้ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของกันและกัน (ยากอบ 5:16)

